

Tờ thông tin về Khám Tìm Viêm Gan

Hepatitis Health Undertakings factsheet

Vietnamese



Hepatitis Health Undertaking (Khám Tìm Viêm Gan) là gì?



Quý vị đã nhận được một lá thư từ NSW Health yêu cầu đi thử máu để tìm viêm gan B hoặc C.

Thử máu cần làm vì nằm trong việc kiểm tra sức khỏe để cấp thị thực cho quý vị. Đây được gọi là Kiểm Tra Sức Khỏe và là yêu cầu của Department of Home Affairs (Bộ Nội Vụ).

Xét nghiệm này quan trọng vì viêm gan thường có ở một số quốc gia nhưng không có ở Úc. Ngay cả khi quý vị khỏe mạnh thì vẫn cần làm xét nghiệm. Nhiều người bị viêm gan B hoặc C mà không có triệu chứng, nhưng lâu ngày thì vi-rút có thể làm tổn thương gan và thậm chí gây ung thư.

Có thể tìm thêm thông tin về viêm gan B và C tại đây:

- https://www.health.nsw.gov.au/hepatitis_b
- https://www.health.nsw.gov.au/hepatitis_c

Khi làm xét nghiệm, bác sĩ có thể cho biết nếu quý vị bị viêm gan B hoặc C, và cung cấp thông tin cũng như sự điều trị nếu cần.

Tôi cần làm gì?

Để hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe để xin thị thực, quý vị phải:

- 1) Xin **hẹn với một bác sĩ** trong vòng một tháng kể từ khi nhận được thư của NSW Health.
- 2) Mang theo **những lá thư quý vị nhận được, đưa cho bác sĩ xem**. Bác sĩ sẽ làm xét nghiệm xem quý vị có bị viêm gan B hoặc C hay không và cho Public Health (Sở Y tế Công cộng) biết là quý vị đã làm kiểm tra sức khỏe xin thị thực.
- 3) Sở Y tế Công cộng sẽ cho Bộ Nội Vụ biết là **Kiểm Tra Sức Khỏe đã làm xong** cho quý vị. Quý vị không phải làm gì khác.

Tôi làm sao để được giúp đỡ?

Giúp tìm bác sĩ

Nếu quý vị cần được giúp để tìm bác sĩ, truy cập Health Direct Service Finder <https://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services> và tìm một bác sĩ gia đình (general practitioner - GP) hoặc gọi số 1800 022 222.



Giúp về vấn đề ngôn ngữ

Nếu cần thông ngôn viên, quý vị có thể gọi số **131 450** hoặc truy cập trang mạng dịch vụ thông phiên dịch <https://www.tisnational.gov.au/Contact-us>.



Giúp về Thị thực của tôi

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về thị thực hoặc vấn đề di trú của mình, xin liên lạc Bộ Nội Vụ <https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/contact-us>.

